

ว. น.



บันทึกข้อความ

กตร.
เลขที่..... ๘๖
วันที่..... 16 มี.ค. 60
เวลา..... 10.44 น.

ส่วนราชการ สล.ปค.(กง.ขอ.) โทร. ๐-๒๒๒๖-๒๘๑๐ มท. ๕๐๗๔๗ (ภายใน ๓๐๗๑)

ที่ มท ๐๓๐๑.๑ / ว ๓๓๓

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปประเด็นจากรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

เรียน ร.อปค. อธ.วปค. ผอ.สน. ทน.ผตปค. ผชช. ผช.ลธ.ศอ.บต.(ปค.) ผอ.กอง ผอ.ศสป. ทน.กตภ. และ ทน.กพร.

ด้วย อปค. ได้โปรดเห็นชอบให้ สล.ปค. แจ้งเวียนสรุปสาระสำคัญคำกล่าวของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสันติ รังษิรุจิ)

ลปค.



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง
ของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๕ น.
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p>ดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจำปี ๒๕๖๐</p> <p>สำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับตามดัชนีความทุกข์ยาก (Misery Index) ประจำปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระดับความทุกข์ยากต่ำที่สุดในโลก หรือมีความสุขที่สุดในโลก การวัดในลักษณะนี้เป็นการมองความสุขในสายตาของต่างประเทศที่เห็นว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี มีธรรมาภิบาลมุ่งเน้นจัดการทุจริตคอร์รัปชัน ต้องขอชื่นชมหน่วยงานทุกฝ่าย ของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งเครือข่ายประชารัฐที่ร่วมกันสร้างความสุข รวมถึงรักษา อัตราการว่างงานและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยให้อยู่ในระดับต่ำมาเป็นปีที่ ๓ ต่อเนื่อง</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p>หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>ความสุขที่ยั่งยืน คือ ความพออยู่ พอกิน และมีชีวิตที่สงบสันติ เป็นความสุขของ ตัวเรา เรา รู้สึกได้ จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงสอนให้คนไทยรู้จักความพอประมาณ เดินบนทางสายกลาง ไม่ประมาท มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ไม่ยอมแพ้ต่อกระแส ทุนนิยม วัตถุนิยม บริโภคนิยม</p> <p>ตัวอย่างเกษตรกรที่ได้รื้อฟื้น “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยยึดแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัว คือ ลุงอุดม ป้าสมจิต บุญศรี เป็นเกษตรกร จังหวัดพังงา ได้ปลูกผักบุ้ง ผักเสี้ยน โหระพา ใบแมงลัก ใบกะเพรา ถั่วพู ใช้ระยะเวลาเพียง ๒๐ - ๒๓ วัน สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ พืชผล “ทุกอย่าง” กินได้ เหลือใช้ เหลือขายก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน บนพื้นที่เพียง ๒ ไร่ ทำมากกว่า ๔๐ ปี สามารถสร้าง รายได้มากพอที่จะส่งลูกเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาเอก ไม่มีหนี้สินและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข</p> <p>ปัจจัยสำคัญ ๓ ประการ ที่นำไปสู่ความสำเร็จดังกล่าว คือ</p> <p>(๑) การมีหลักคิด การคิดวิเคราะห์ กล่าวคือ แม้พืชเศรษฐกิจของจังหวัดพังงา คือ ยางพาราและปาล์มน้ำมัน แต่ถ้าหากทุกครัวเรือนปลูกพืชเศรษฐกิจเหมือนกันทั้งหมด</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ก็จะไม่มีพืชผักสวนครัวเพียงพอป้อนตลาดในจังหวัด ทั้งกินเองหรือสำหรับนักท่องเที่ยว จังหวัดพึงงาถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประเทศ แต่ต้องนำเข้าพืชผักจาก จังหวัดภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคเหนือจำนวนมาก มูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี</p> <p>(๒) ความเข้าใจ นอกจากเข้าใจองค์ความรู้และหลักคิดเกี่ยวกับกลไกการตลาดแล้ว ต้องมีความเข้าใจในการนำวิทยาการสมัยใหม่ และแนวโน้มของโลกในอนาคตมาช่วยในการตัดสินใจ ในการประกอบอาชีพ เช่น การเลือกปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้บริโภค หรือการปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ที่ไม่ใช้ดิน ทั้งแบบโรงเรือนระบบปิด แบบกางมุ้ง เป็นต้น</p> <p>(๓) ความร่วมมือ สำคัญที่สุดที่จะเป็นการนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ ในที่สุด ปัจจุบันรัฐบาลได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้ง Agri Map ทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศทั้งระบบ กลไกการตลาด และการเชื่อมโยง “ห่วงโซ่การผลิต” ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมในการวางแผนและให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืช ว่าควรปลูกอะไร อย่างไร ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ควรปลูกที่ไหน ใช้พื้นที่เท่าไร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพลมฟ้าอากาศ และสถานการณ์น้ำที่มีอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศด้วย ถ้าเกษตรกรร่วมมือกันเพาะปลูกตามแผน ก็จะช่วยให้สามารถดูแลราคาผลผลิต เกษตรกรได้รายได้เต็มที่</p> <p>ปัจจัยทั้ง ๓ ประการดังกล่าว คือ การมีหลักคิด การสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ จะเป็นกุญแจสำคัญ ช่วยให้คนไทยมี “ความสุขที่ยั่งยืนที่แท้จริง” ไม่เพียงเป็นการบรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เท่านั้น ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ควรต้องคิดและทำให้ได้แบบนี้ จะเป็นหนทางที่ยั่งยืนมากกว่าทำแบบเดิม ๆ ที่รอการเยียวยาช่วยเหลือตลอดไป ผাগท้องถื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันสร้างการรับรู้ด้วยอย่าติดกับที่เดิมอีกเลย</p>	
๓	<p>การบริหารราชการแผ่นดิน</p> <p>รัฐบาลได้บริหารราชการแผ่นดินภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว ปี ๒๕๕๗ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการดำเนินการปฏิรูปประเทศ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความปลอดภัยให้กับคนในชาติ จึงเป็นที่มาของกลไกการทำงานต่าง ๆ ที่รัฐบาลและ คสช. ได้กำหนดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่คณะขับเคลื่อนต่าง ๆ กลไกประชารัฐ คณะกรรมการประชารัฐ ๑๒ คณะ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี ๗๖ จังหวัดและล่าสุด คือ คณะกรรมการ ป.ย.ป. ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุภารกิจของรัฐบาลตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งล้วนดำเนินการภายใต้หลักคิด การมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม รัฐอาจจะต้องนำร่องก่อน แล้วรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ระดับรัฐบาลลงไปจนถึงระดับฐานราก ต้องมีการริเริ่ม มีนโยบายแล้วถึงจะไปแสวงหาความร่วมมือเพื่อจัดทำความเห็นและข้อเสนอในลำดับต่อ ๆ ไป</p> <p>การใช้ข้อมูลในการวางยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปอย่างเป็นขั้นตอน และมีแนวทางนำไปปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เช่น ข้อมูลทางสถิติเชิงประจักษ์ สามารถนำมาใช้บอกความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนแรงงาน กับมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็น</p>	ทุกสำนัก/กอง

ร	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>ทั้งปัญหา และโอกาสที่ประเทศเผชิญอยู่และจะทำให้เราสามารถวางแผนทางแก้ปัญหาเพื่อ จะเพิ่มโอกาส และเห็นประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ในการลดความเหลื่อมล้ำของ ประเทศในระยะยาวอีกด้วย เช่น</p> <p>(๑) แร่งงานภาคเกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ แต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เพียง ๑๒% เท่านั้น ดังนั้นเราต้องผลักดันให้ เกษตรกรของเราเป็น Smart Farmer รู้จักการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชผลทาง การเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งจะต้องรู้จักกลไกการตลาด และจะต้องอาศัย การปฏิรูปภาคการเกษตรของไทยทั้งระบบ</p> <p>(๒) แร่งงานภาคอุตสาหกรรม มีเพียงร้อยละ ๑๔ ของแรงงานทั้งหมดในประเทศ แต่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ได้ถึง ๓๓% และมีแนวโน้มที่สูงขึ้น จาก การขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ของเราเอง ซึ่งเป็น ที่มาของนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” ที่ได้มีการกำหนดอุตสาหกรรม ๑๐ เป้าหมายของประเทศ และการพัฒนาด้านการศึกษาที่จะให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษามากขึ้นเพื่อ ให้มีแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับตลาดแรงงานในประเทศและทิศทางการพัฒนา ประเทศด้วย</p> <p>(๓) แร่งงานภาคบริการ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวที่ผ่านมามีอัตรา การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกมาก ก็คือเป็น “จุดแข็ง” ของไทย นอกจากการดูแลบ้านเมืองให้สงบสุข สถานที่ท่องเที่ยวสะอาด ไร้ขยะ ปลอดภัย รัฐบาลก็จะให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยว ที่เป็น “แพ็คเกจ” เชื่อมโยง เมืองหลัก เมืองรอง เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับชุมชนเกษตร เพื่อกระจายรายได้ และสร้าง อาชีพให้กับชุมชนโดยตรง รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ กับกลุ่มประเทศ CLMV และอาเซียน เป็นต้น</p> <p>นอกจากการปฏิรูปประเทศแล้ว ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการ ป.ย.ป. ก็มี ความเห็นที่ตรงกันถึงความสำคัญและจำเป็นที่ประเทศไทยต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ให้เหมือน ประเทศที่พัฒนาแล้ว เราต้องพัฒนาอย่างสมดุล สำหรับเหตุผลง่าย ๆ ที่อยากให้ประชาชน เข้าใจ ถึงความจำเป็นของยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว ๒๐ ปี อันได้แก่ (๑) การสร้างหมอ วิศวกร แรงงานที่มีฝีมือแขนงอื่น ๆ หรือแม้กระทั่ง “Smart Farmer” ย่อมต้องอาศัยเวลา ต้องมีการ วางแผนการศึกษา การเลือกเส้นทางเดิน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา ต่อเนื่องจนถึงอาชีวะ หรือ อุดมศึกษา รวมแล้วราว ๑๐ ปี อาจจะมากกว่านั้นด้วย และ (๒) การที่นักลงทุนไทย ต่างประเทศ จะตัดสินใจเสี่ยง ทุ่มทุน ทรัพยากร ขยายกิจการ ตลอดจนความพยายามต่าง ๆ ในการที่จะ เลือกประกอบการธุรกิจ โดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต หรือตั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาในภูมิภาค ย่อมต้องการความมั่นคง ในเรื่องนโยบายสาธารณะของประเทศ ระยะยาวกว่า ๒๐ ปี หรือ ๕๐ ปีขึ้นไป เพราะเป็นการลงทุนที่มีเม็ดเงินลงทุนที่มหาศาล ดังนั้น หากประเทศไทยไม่มียุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นเครื่องประกันความไว้นื้อเชื่อใจแก่นักลงทุนแล้ว ประเทศก็อาจจะสูญเสียโอกาส</p>	

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๔	<p>การเตรียมการปัญหาภัยแล้ง</p> <p>ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่ยังมีความเสี่ยงต่อการประสบปัญหาภัยแล้ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ที่จะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งเป็นอย่างมาก ได้มีรับสั่งให้รัฐบาลช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างเต็มที่ รัฐบาลได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งใส่เกล้าใส่กระหม่อม และได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้เตรียมการในหลาย ๆ ด้าน โดยหนึ่งในสิ่งที่รัฐเร่งดำเนินการคือ เรื่องฝนหลวง ล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่งเปิดปฏิบัติการ “ยุทธการฝนหลวงสู้ภัยแล้ง” สำหรับปี ๒๕๖๐ ที่จังหวัดสระแก้ว และเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการตลอดเวลา เพื่อเร่งใช้สภาพอากาศที่เหมาะสม ในการทำฝนหลวง</p> <p>ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมการรองรับความเสี่ยงจากปริมาณน้ำที่อาจน้อยกว่าที่คาดไว้ พี่น้องประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนอกเขตชลประทาน ควรจัดหาและเตรียมพร้อมภาชนะกักเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง ช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า</p> <p>ภาคการเกษตร ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและแผนการจัดสรรน้ำ เพื่อจะได้วางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำ การงดทำนาปรังในช่วงฤดูแล้ง น้ำขาดแคลน ซึ่งตอนนี้ปริมาณการปลูกข้าวนาปรังได้มีมากกว่าแผนที่กำหนดไว้แล้วจำนวนหลายล้านไร่ หากปลูกเพิ่มเติมจะทำให้นาข้าวได้รับความเสียหายเหมือนเช่นเดิมที่เคยปลูกมาแล้ว อาจจะยังไม่ได้เก็บเกี่ยว ก็จะเริ่มเสียหายไปเรื่อย ๆ ขอให้ลองเพาะปลูกพืชอายุสั้น เช่น พืชตระกูลถั่ว เมล่อน แตงโม หรือเลี้ยงสัตว์แทนการเพาะปลูก เช่น ไก่ กบ เพื่อสร้างรายได้ ในช่วงฤดูแล้งหรือทำการเกษตรแบบใช้น้ำน้อย โดยนำเศษฟาง เศษหญ้า ใบไม้ หรือพืชตระกูลถั่วคลุมรอบโคน การเกษตรอาจจะต้องระมัดระวังให้มากที่สุด</p> <p>ภาคอุตสาหกรรม ควรจัดหาแหล่งน้ำสำรอง และวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำ ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน คงต้องช่วยตัวเองกันบ้างแล้วช่วยกันลองพิจารณาหันมาใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำ ทั้งนี้ เพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่เรียกว่ารีไซเคิล ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เรามีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีอย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้งนี้</p>	สน.ปท. ทุกสำนัก/กอง
๕	<p>การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจังหวัดปราจีนบุรี</p> <p>การลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลในด้านสาธารณสุข ขอขอบคุณพี่น้องชาวปราจีนบุรีที่เข้มแข็ง ทุกคนได้ให้สัญญาไว้ว่าจะร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง สร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตพร้อมกันไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงการสำคัญอันได้แก่</p> <p>(๑) โครงการคลินิกหมอครอบครัวเพื่อคนทั้งประเทศ เป็นการปฏิรูประบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการพัฒนาาระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึง จะประกอบด้วย “ทีมหมอครอบครัว” หนึ่งทีม ดูแลประชากร ๑๐,๐๐๐ คน</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>(ตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว) และมี “คลินิกหมอครอบครัว” ที่เปิดบริการทุกวัน มีการเยี่ยม แนะนำถึงบ้าน ๕ วัน/สัปดาห์ ทำให้เหมือนอยู่ใกล้ชิดหมอตลอดเวลา รวมทั้งลดระยะเวลา รอรับบริการที่โรงพยาบาลลง “๖ เท่า” (จากเดิมเคยต้องคอยถึง ๑๘๐ นาที เหลือเพียง๓๐ นาที) นับว่าเป็นการทำงาน “เชิงรุก” ด้วยแนวคิดที่ว่าเราจะให้บริการ “ทุกคน ทุกที่ ทุก อย่าง ทุกเวลา” ได้อย่างไร ทั้งนี้ ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัย ซึ่งก็เน้นการป้องกัน ไม่ใช่รอรักษาผู้ป่วยที่สถานพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียว ลดค่าใช้จ่ายด้วย เป็นการสร้างความ มั่นคงด้านสุขภาพ ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ตามแนวทางของ “Thailand ๔.๐”</p> <p>(๒) โครงการส่งเสริมเมืองสมุนไพร ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มีชื่อเสียง เรื่องการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันได้ถูกคัดเลือก จากกระทรวงสาธารณสุข ให้นำร่องเป็นเมืองสมุนไพรอย่างครบวงจร เป็นการ นำภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสมุนไพร มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อช่วยเศรษฐกิจในทุก ชุมชน จุดประกายให้ผู้คนในสังคมเห็นคุณค่าของสมุนไพรไทย จากการแปรรูปเป็นยาแล้ว ขยายไปยังอาหารเสริม เครื่องสำอาง และเครื่องดื่ม บนพื้นฐานของภูมิปัญญาและวิชาการ สมัยใหม่ที่มีการควบคุมคุณภาพ และยึดมาตรฐานสากล จนได้รับความสนใจจากต่างประเทศ มาอย่างต่อเนื่อง แต่ที่ผ่านมา กฎ ระเบียบทางราชการไม่เปิดโอกาสให้โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสามารถขึ้นทะเบียนตำรับยาเพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้ จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งรัฐบาลได้ผลักดันกฎหมายว่าด้วยการพัฒนา สมุนไพรไทยฉบับแรก เพื่อแก้ปัญหาในอดีต พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประเทศไทยมุ่งเข้าสู่การเป็น ประเทศที่ส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำของภูมิภาค ทั้งนี้ ด้วย การรวบรวมภูมิปัญญา และองค์ความรู้สมุนไพรไทย เพื่อจัดทำตำรับยาแผนไทยแห่งชาติและ จัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรและภูมิปัญญาของประเทศ มีการพัฒนาอุตสาหกรรม และ การตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล รวมทั้งการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษา โรค และการส่งเสริมสุขภาพภายใต้การบริหารจัดการของภาครัฐที่มุ่งสู่การขยายศักยภาพ ของสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน</p>	
๖	<p>การทุจริตคอร์รัปชัน</p> <p>รัฐบาลได้กำหนดให้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็น “วาระแห่งชาติ” ให้ความสำคัญ และให้ความสนใจในการเร่งแก้ไขปัญหาทุจริต ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ต้นตอ” หรือ สาเหตุที่นำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และได้นำเข้าเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วย ทั้งในประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาให้การบริหารจัดการภาครัฐ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นที่น่าเชื่อถือของประชาชน ของนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยที่ผ่านมามาภาครัฐได้มีการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในทุกระดับในทุกมิติด้วย และก็พยายามดำเนิน มาตรการที่จะปิดช่องโหว่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาครัฐ อย่างที่เพิ่งได้มีการดำเนินการ ไปในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส ต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการ</p>	ทุกสำนัก/กอง

ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	สำหรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ที่ภาครัฐได้มาเราจะพยายามดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย และต้องการทำให้เห็นผลเพื่อสร้างบรรทัดฐานความถูกต้อง ความสุจริต ให้สังคมไทย	
๗	<p>โครงการปั่นรวมใจไทย ครั้งที่ ๒ ตอน “จชต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน”</p> <p>โครงการปั่นรวมใจไทย ครั้งที่ ๒ ตอน “จชต. กินดี อยู่ได้ เข้าใจกัน” เป็นการแสดงออกถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวไทย โดยจัดขึ้นช่วงวันที่ ๙ ถึง ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ รวม ๑๐ วัน ซึ่งจะมีนักปั่นจักรยานหลัก พร้อมด้วยนักปั่น “สมัครเล่น” ในพื้นที่ร่วมกันปั่นจักรยานไปตามเส้นทางในพื้นที่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี อำเภอสุไหงโกลอก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา</p> <p>โครงการนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างมิตรภาพ ความรัก ให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องชาวไทยทุกศาสนาแล้ว ทั้งคนที่อาศัยอยู่ในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างดีแล้ว ยังจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่ช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบ ทั้งในด้านการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพ และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จะทำให้ประชาชนมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามชื่อของโครงการอีกด้วย</p>	สน.มน.

งานประสานงานรัฐสภาและทำเนียบรัฐบาล
ฝ่ายนโยบายและแผน กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก
สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง